



กรมอนามัย
DEPARTMENT OF HEALTH

ภาพข่าวกิจกรรม

ศูนย์บริหารกฎหมายสาธารณสุข



จัดทำโดย ศูนย์บริหารกฎหมายสาธารณสุข 0 2590 4225



กรมอนามัย โดยศูนย์บริหารกฎหมายสาธารณสุข ได้จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อโปรแกรมกำกับติดตามรายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข (ระยะที่ 2) ในวันอังคารที่ 25 สิงหาคม 2563 เวลา 09.30 - 16.30 น. ณ ห้องประชุมสมบุญ วัชรโรทัย อาคาร 1 ชั้น 2 กรมอนามัย โดยมี **นพ.ดนัย ธีวันดา รองอธิบดีกรมอนามัย** ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการประชุมฯ และได้เน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่ **ศอ./สสม.** เป็นที่ปรึกษา ให้คำแนะนำในการดำเนินงานตามบทบาทหน้าที่แก่ **สจ./กทม.** อย่างใกล้ชิด พร้อมทั้งรวบรวมวิเคราะห์ผลการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะ ส่งมายังศูนย์บริหารกฎหมายสาธารณสุข (รายงานประจำเดือน/ประจำปี) เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการสาธารณสุข ซึ่งมีวาระประจำที่ต่อรายงานผลการดำเนินงานของ **คสจ./คสค.** ต่อไปด้วย

วัตถุประสงค์

เพื่อสนับสนุนให้เจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด กรุงเทพมหานคร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สามารถใช้งานโปรแกรมกำกับติดตามฯ ได้อย่างต่อเนื่องและตรงต่อความต้องการ พร้อมทั้งสนับสนุนให้ **คสจ./คสค.** ดำเนินการตามบทบาทหน้าที่ตามกฎหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ผู้เข้าร่วมประชุม

ประกอบด้วย นายแพทย์สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด นักวิชาการสาธารณสุข นิติกร และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด กรุงเทพมหานคร ศูนย์อนามัย สถาบันพัฒนาสุขภาพเขตเมือง และเจ้าหน้าที่ส่วนกลาง กรมอนามัย

กิจกรรมการดำเนินงาน

- ★ นำเสนอที่มาและความสำคัญ และสถานการณ์การใช้งานโปรแกรมกำกับติดตามรายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข (ระยะที่ 1)
- ★ ผู้เข้าร่วมประชุมทดลองใช้โปรแกรมฯ และอภิปราย แลกเปลี่ยนเรียนรู้ พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาโปรแกรมฯ ให้สมบูรณ์มากยิ่งขึ้น

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

- ☑ การกำกับติดตามรายงานผลการดำเนินงานของ **คสจ./คสค.** มีประสิทธิภาพ
- ☑ มีข้อมูลสถานการณ์การดำเนินงานของ **คสจ./คสค.** และข้อมูลด้านสาธารณสุข อนามัยสิ่งแวดล้อม และการบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุขในระดับพื้นที่
- ☑ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลการขับเคลื่อนงาน **คสจ./คสค.** ที่โดดเด่นและเป็นรูปธรรม (Best Practice) ระหว่างหน่วยงานส่วนกลางและส่วนภูมิภาค



กรมอนามัยส่งเสริมให้คุณไทยสุขภาพดี



www.anamai.moph.go.th